



เปิดทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ศาลจังหวัดเขียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป

สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประกาศเปิดทำการศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ศาลจังหวัดเขียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย มีที่ทำการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม มีอำนาจรับคดีแพ่งของศาลจังหวัดมหาสารคามซึ่งเกิดในเขตท้องที่อำเภอนาเชือก อำเภอนาคู อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย และอำเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณาพิพากษา คือ คดีที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่ดังกล่าว คดีที่เกี่ยวข้องด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว รวมถึงคดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาหรือทรัพย์สินมรดกอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ศาลจังหวัดเขียงราย สาขาเวียงป่าเป้า มีที่ทำการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงเวียงป่าเป้า จังหวัดเขียงราย มีอำนาจรับคดีแพ่งของศาลจังหวัดเขียงรายซึ่งเกิดในเขตท้องที่อำเภอแม่สรวย และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเขียงราย ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณาพิพากษา คือ คดีที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่ดังกล่าว คดีที่เกี่ยวข้องด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว รวมถึงคดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาหรือทรัพย์สินมรดกอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย มีที่ทำการอยู่ ณ อาคารศาลแขวงนครไทย จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก มีอำนาจรับคดีแพ่งของศาลจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเกิดในเขตท้องที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอเวียงนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ดังต่อไปนี้ไว้พิจารณาพิพากษา คือ คดีที่จำเลยมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่ดังกล่าว คดีที่เกี่ยวข้องด้วยอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิหรือประโยชน์อันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ในเขตท้องที่ดังกล่าว รวมถึงคดีร้องขอให้แต่งตั้งผู้จัดการมรดกซึ่งเจ้ามรดกมีภูมิลำเนาหรือทรัพย์สินมรดกอยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมอยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการตุลาการในศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย ศาลแขวงเวียงป่าเป้า และศาลแขวงนครไทยช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลจังหวัดมหาสารคาม สาขาพยัคฆภูมิพิสัย ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเขียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 และอ่านประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเรื่องดังกล่าวได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/special/search_result.jsp?SID=64EE420980E99F9095F6B529A729A4E8

กรม. อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ และร่าง พ.ร.บ. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) รวม 2 ฉบับ ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติ

1. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการพ้นจากราชการของข้าราชการตุลาการ) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ดังนี้

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543	ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
-	เพิ่มเติมบทบัญญัติให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์พ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
กำหนดให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งเมื่อพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ	แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการตุลาการผู้นั้นมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

2. ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (เกี่ยวกับการกำหนดให้ข้าราชการตุลาการไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่มีอายุครบหกสิบห้าปี) เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 ดังนี้

พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
กำหนดให้ข้าราชการตุลาการที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสามารถดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้	แก้ไขเพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอาจขอไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสได้
	เพิ่มเติมให้ข้าราชการตุลาการที่มีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์พ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่และให้ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโสจนกว่าจะพ้นจากราชการตามกฎหมาย
กำหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสดำรงตำแหน่งหรือทำการแทนในตำแหน่งที่กำหนดในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม	แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสดำรงตำแหน่งหรือทำการแทนในตำแหน่งที่กำหนดในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และเพิ่มเติมมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสเป็นผู้ทำการแทนโดยอาศัยลำดับอาวุโสในตำแหน่งด้วย
กำหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.	แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดห้ามมิให้ผู้พิพากษาอาวุโสได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต. และเพิ่มเติมมิให้ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารศาลยุติธรรมและกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ทั้งนี้ สำนักงานศาลยุติธรรมจะแจ้งความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

